
sþ. 672. Fyrirspurn [410. mál]
til heilbrigðismálaráðherra um könnun á lækningarmætti jarðsjávar við Svartsengi.

Frá Gunnari G. Schram.

Hvað líður framkvæmd ályktunar þeirrar sem samþykkt var á Alþingi árið 1982 um
könnun á lækningarmætti jarðsjávar við Svartsengi?


